

Société Anonyme des Tuileries de l'Indochine

Hội nghệ danh chuyên nghề làm và bán

NGÔI VÀ CHỮ ĐỀ TRƯỞNG KIẾN

Ngôi 22 miệng lợp được 1 thước vuông (túp mái đôi)

Giá giờ xin sách vẽ kiểu mẫu ngôi và gạch

Nhà việc ở tại đường Charner, số 34 - SAIGON

Điện thoại số 108.

TRƯỜNG-TU

NGUYỄN-PHAN-LONG

SAIGON - Đường Legrand de Liraye, từ số 204 tới số 214 - SAIGON

Được trung-học, dạy bằng lý Bông-cáp-tô-nhiếp (Diplôme de Fin d'Etudes Complémentaires), có bằng: năm thứ nhất (1^{re} Année), năm thứ nhì (2^e Année), năm thứ ba (3^e Année).

Có bằng vi giáo-sư Lang-sa: một vi bác-vệ (Ingénieur) trường Ecole des Arts et Manufactures, một vi sư-kính-kính, một vi sư-kính-kính và vi giáo-sư hàn-quốc: một vi sư-kính-kính và vi giáo-sư Cao-dặng Supplém. Hannu.

Bực sư-học, dạy bằng lý Bông-cáp-tô-nhiếp (Certificat d'Etudes Elementaires) và Bông-cáp-sơ-học (Certificat d'Etudes Primaires), có bằng lớp: lớp nhứt (Cours Supérieur), lớp nhì (Cours Moyen) và lớp ba (Cours Élémentaire).

Có giấp-sư chuyên dạy ban ngày, từ 10 giờ đến 12 giờ (1923) và ban đêm (1924) dạy 40 giờ đầu Bông-cáp-sơ-học. Năm nay trường cho 54 giờ thì Bông-cáp-tô-nhiếp thì được 62 giờ đầu. Còn thì Bông-cáp-sơ-học, tuy kém, làm cho thí-sinh bị rối rắm, nhưng trường cho 36 giờ thì cũng được 29 giờ đầu.

Bởi vì tiếng Lang-sa rất khó cho cấp-như Annam, nên trường chuyên dạy rất cẩn-thận, học trò học mau tiến-bộ.

Trụ-trưởng ngày Chấn-nhật 4 Aout 1925 (rằm tháng sáu Annam) • Các quý-vị có muốn cho con cháu học tiếng, xin viết thư cho M. Nguyễn-phan-Long Béc-học, trường 204, rue Legrand de Liraye, Saigon, để hỏi điều lệ của trường.

Cuộc hát nghĩa quân

Chợ Hội Vinhlong Trường-tế ở Saigon

Đến 10 giờ chiều, 23 Aout 1925 mới miễn quan Quốc-Công, chừm đờn trong ngoài rất ngy-ang đẹp đẽ, đèn khỉ sáng rõ như ban ngày.

Trước cửa miếu có lính mặc sắc phục đứng gác hai bên xêm rịt oai oai. Ông Tô-Đông, Nguyễn-Thanh-Tâm, thay mặt hội Vinhlong Trường-tế, đem xe hơi rước quan Chủ tịch và phu nhân đến dự cuộc lễ. Đứng bên ghế ngồi nghe tiếng pháo nổ vang, lễ độ nhạc Langsa (Fanfare Saigonnais & Cantho) thổi lên hùng hồn, ầm ỹ là tiếp nghinh quan Chủ tịch và phu nhân.

Các viên quan Langsa, mấy bà phu nhân, quan Annam và mấy thầy giáo việc các ty công, cai-phòng, trường-chức trong thành đều tui sủa rịt mũ rất đổng đàng. Có nhiều ông ở Saigon, ở Sade và mấy tỉnh lân cận, chẳng nề đường xa cũng đến dự cuộc lễ này nữa.

Khi các quan an rịt mũ nhạc Langsa thổi một bản rầy hây. Vọng giơ tiếng nhạc, hội sáo soạn thì tưng bừng Champagne thì Ông-thiền Michel Trần-thiền-Thanh là hội viên thay mặt cho hội Vinhlong Trường-tế mới cho một discourt ngắn tiếng Langsa rồi cái chủ-chức của hội bày cuộc lễ này. Khi quan Langsa và Annam trầm trở khien lui đợt đi rất thiết yếu và nhứt là cách ngôn ngữ, đàn đi của người đờn.

Tối xin lược dịch bài discourt ấy ra sau này.

Hôm quan Thanh-biên chỉ mới, Thưa quý ông, quý bà,

Tôi rất hân hạnh đặng thay mặt cho hội Vinhlong Trường-tế, mà tôi long trọng từ quý vị trong cái tình của trường quan và quý ông, và chức của ông chủ-chức trường.

Trước hết chúng tôi kính lời cảm ơn quan lớn chỉ hui chúng chúng rông quan cho phép làm lễ thiết yếu lễ này ngay mà quan lớn lại có thể thân đến dự, khân làm cho cuộc lễ thêm rở ràng long trọng như vậy.

Cần quý ông, quý bà vui lòng đợi giờ đến đây để tôi nói, quý bà làm ơn muốn khuyến khích việc hàn-huyên của bản hội cho thành tựu. Ông nói chúng tôi nguyện lạc da.

Tối xin quý ông, quý bà cho phép tôi bắt đầu cái chủ nghĩa của hội Vinhlong Trường-tế và về duyên cớ hội đàn bản hội mới để bày cuộc lễ này.

Hội chúng tôi lập tại Saigon đã được bảy năm rồi. Chúng tôi thiết nghĩ rằng một chốn đô hội như thành Saigon, anh em tôi vì phải sự bực phải đến địa phương làm ăn, ở xa xôi bốn xứ, thiệt là buồn rầu trong họ, hầu sự. Vì người quen thuộc mới mình là cái nhà, ở xa xôi, họ phải làm việc, sự gặp nhau lâu. Vì chúng mình ở xa, sự gặp nhau mới bản xứ ly-khí, anh em tôi học ở anh em người, kinh-lạc con vậy. Tôi khi chúng tôi lập hội Vinhlong Trường-tế, đây đoàn thể của hội viên chúng tôi cũng ngày càng bực các tình, bực làm thêm nặng thêm thêm. Bởi vậy mới khi có cuộc quan hàn, tang tế của hội viên nào đến có anh em chúng tôi ở quê một mà chú vui chơi hoặc vui nhau giúp đỡ nhau. Nhứt là lúc chúng tôi có một người trong thân quen đi, chúng tôi mới thấy sự ly-lạc của họ vì quen quen và biệt lập là dường nào.

Song những khi chúng tôi đến thăm làng người hội viên, thì chúng tôi thấy anh em, anh em, vì bần hàn không có nghĩa đàng, tăng tế phải đến chốn hàng lữ đường, tìm cách xa chốn-thành Saigon nơi nghĩ đến chúng ta người là.

Vậy bản hội để ý kiểm tra mua một chiếc áo cho hội viên và gia-quyển; song vì từ bản thân chúng tôi không thể lo ra ra bản sách, Vinhlong như vậy chỉ của các quý vị ông Nguyễn-vân-Dinh và ông Lê-vân-Chánh và phó thị trưởng. Chúng

Lời trông cậy quý ông, quý bà và công chúng hoan nghinh sách ấy, đặng chúng tôi góp một số tiền, cho thành tựu cuộc lập nghĩa của nhà.

Sách Vinhlong như vậy chỉ của nhà làm chương.

Chương thứ nhứt là về các cựu-thần khởi kiến chấp lịch của Quốc-Công Tổng-phương-điện và kỹ-lĩnh-học Phan-thiền-hội học như trước và các kỹ sư và kỹ sư và chính y biến lịch trên hai năm.

Chương thứ nhì các danh nhân Tân-phương.

Chương thứ ba chép lịch sự tích của những cựu-thần danh gia, gốc tích ở thành lập làm sự vọng trong triều đình, Sĩ, Môn, Công, Thuần.

Chương thứ bốn nói về ông, quý bà và công chúng ủng hộ Quốc-Công Tổng-phương-điện và kỹ-lĩnh-học Phan-thiền-hội học như trước và các kỹ sư và kỹ sư và chính y biến lịch trên hai năm.

M. Miche Thành đọc giết lời quan Chủ tịch thay mặt đặng đại đại rằng hội Vinhlong Trường-tế làm việc rất hân hạnh và làm gương tốt cho đoàn hậu thân. Ngài đề lời khen và hứa sẽ hết lòng chân tui giúp cho hội.

Ông Tô-Đông, Nguyễn-Thanh-Tâm, có nhạc Langsa thổi bản nhứt em tại và có hai trẻ nhỏ mặc đồ hát hò đem sách đờn cho các quan và người đờn khân. Tôi có nghe đến đó lời góp đàng số học làm trang đờn là không hề có sự học của anh em người đờn, và giúp cho hội và mua sách Vinhlong như vậy chỉ.

Đem sự hân hạnh của Văn-Thần-Bang của M. Hiếu như sự chúng chúng chúng: Nhà-nước Đại-Pháp bản chúng ta ở nước Nam. Xem rít đẹp và rít có thú vị. Có chúng ta con buôn buôn theo kiếm thời nhậy mua đĩa Langsa lại có bản quốc-triệu và bản Madelon.

Quan Chủ tịch, các quan và mấy bà phu nhân Langsa coi hát lý làm vui đẹp, nhứt là khien học nhạc Tây; một năm từ 9 giờ ngoài ngoài lui gút về đàng công tôi.

Hai bộ đàn mới chấp. M. Nguyễn-Khai là hội trưởng, người quen thân khách đều có bài diễn thuyết bằng tiếng Annam y kiến cảnh nhà chữ Langsa tôi lược đi ra trên đây. Bởi con tôi giờ quá nên M. Lê-vân-Bến không được dự sự học Quốc-Công của Phan-thiền-hội, vì nếu được là sự mong đợi khân.

Kể đó tiếp hát bộ tuồng Trăn-thế Mi bất nhạn thế cho đến một giờ khuya mới vắng.

Một người đờn khân.

Phê bình: Cứ xem theo đây thì rõ ràng một cuộc lễ hội Nghĩa-quyển rất nên long-trọng. Các cuộc sắp đặt và hát-triệu rất xưa, nay cũng ít có thành như đây, hẳn là như thế. Ấy cũng là nhờ quý hội viên hết dạ thiết tha với nghĩa-quyển nên mới được hoàn mỹ vậy.

Vậy tiền đây hồn-hào xin có mấy lời để tỏ lòng người khân Vinhlong Trường-tế ở Saigon, và chú cho các quý-hội được bản vắng đời đời, càng ngày càng thêm phần-phát.

B. B.

J. B. LOUVET... ĐUA GIỎI HƠN HẾT VỀ ĐƯỜNG LỘ VÀ CHẠY PISTE... HỘI HOÀN CẦU VỀ CHẠY MAU... HON CÀ HIỆU KHÁC... XIN MỜI QUÝ VỊ ĐẾN XEM XE NƠI HÀNG AU SPORTIF FRANÇAIS... MỘT MÌNH LÀM ĐALDÉE XE HIẾU... J. B. LOUVET - E. ELLÉE - A. S. F. và cho VÔ và RUỘT BERGOUGNAN

CÁC PHU-NỮ... Các Bà thường vẫn nhớ ỏ làm sao cho con được sức khỏe mạnh đàng, không đau ốm khi nào. Trường việc ấy không khác, là vì trẻ trẻ được chừng 8 tháng sắp lên, thì các Bà cứ mua thử bột kều là FARINE PHOSPHATÉE LAROUSSE mà cho ăn, nó rất, tuy-nhiên nó mạnh giỏi và mập-mạp khỏi lo nó đau răng, đau phổi hay đau ruột. Từ đó cứ lên lên mãi. Thử bột LA FARINE LAROUSSE ở các nhà bán-thời sự đều có bán.

CỎ-BÀ... SÀO CẦU ĐÀU THOA TÓC... SÁP MỠ - NƯỚC THOA TÓC... PACHOD Frères & C^o LYON

C.J. BONNET... HÃY NÀI CHO ĐANG CÁI HÌNH NGƯỜI CỎ NGUYỄN ANH KHÍ CHƯ-LÊN MUA HÀNG TỰA

ĐÔNG-PHÁP CÓ MỘT!... XƯƠNG RIÊNG LÀM KIẾN THEO Y-KHOA CỦA NHÀ THUỐC CHANH L. SOLIERÈNE Ở NGANG NHÀ HÁT TÂY... KIẾN MẮT "CRISTAL AMERICAN"...

Mãn-don-Kiên... đến cái học làm việc của ông như vậy thì tôi phát nghĩ cho hai đàng có công như bị hạn, và tôi nghĩ một gì là. Thử hỏi việc ấy xong, tôi hỏi khác là tại sao mà khác: kén đi như vậy là bởi duyên cớ gì? Cái môn nhiệm nhứt thiết là kỹ thuật mà.

Chắc là năm đi kiếm được người... khác? Chắc là tuy nặng tình anh đi với tôi thì mệt lòng, mà sự nghiệp của ông lâu nay anh hưởng phước thanh nhàn, nay một phi pháp giáo về người khác làm chủ, thì không mất lòng, không khác sao cho đàng.

đến cái học làm việc của ông như vậy thì tôi phát nghĩ cho hai đàng có công như bị hạn, và tôi nghĩ một gì là. Thử hỏi việc ấy xong, tôi hỏi khác là tại sao mà khác: kén đi như vậy là bởi duyên cớ gì? Cái môn nhiệm nhứt thiết là kỹ thuật mà.

SAIGON - IMP. DU LUC-TÍNH TÂN-VÂN... BINAPE 9300 EXPLAINTAIS... Le Gérant: LAM-TÂN-KOOL... Triège: 25/10/25 Saigon le 25/10/25

Ba còn một!

Công ty Nhàn Quan Saigon Bazar, khởi của ba người sáng tạo là M.M. Nguyễn Đức-Nhuan, Lê Quang Phấn và Phan Quang.
M. Nguyễn Đức-Nhuan có 2 tiệm khác: M. Lê Quang-Phấn hiện nay làm Phó-ông tại Ocean (Tram), thể thể cả hai đều không có ngày mở trở nên việc công ty Nhàn Quan, nên đã giao trọn lại cho M. Phan-Quang làm chủ mới mình kể từ ngày 8 Juillet 1925.

Vậy là ông chủ Q. Nguyễn Đức-Nhuan có một công ty bán tại sân đi của M. Phan-Quang là chủ của hai tiệm khác, và ở trong Casino Saigon.
Một sự kết quả:
Tổ chức mới về môn thể thao là môn Cầu-Sân-gỗ (Casque Singapore) vì thấy ông hàng này rất ưa thích môn này nên Singapore, nhưng nó là người hóa mà lại giá quá mắc (14\$ cho một bộ) nên tôi nghĩ đến ý kiến mới thì môn Cầu-Sân-gỗ là như kiểu đóng đũa để công việc chơi cầu-Sân-gỗ.

Vậy thì công việc kiếm tiền thì rất hay mới thấy được cái sự kết quả thì hoàn toàn về vấn đề môn thể thao mà xem thì phần lớn về vấn đề này rất là hay.
Tuy đi làm được hoàn toàn mà chưa đ. ông-bang hoàn chỉnh là đường nào, nên tôi vẫn đi ra bên thì thấy rất là, làm cho nhiều người đến mua không có phải cho đời không xong. Vậy là tôi đã sắp đặt lại cho có số tiền dự trữ được nhiều, kể sau thì có sẵn, hầu phải chờ đợi nữa là lại.

Hình trạng cái đời
Ngài ông bằng kế trưởng của tôi, sau mấy ngày kể lại trong lời nói anh em, không bằng màu. Vàng ông bằng da tôi, chưa con rai. Mày mà bằng da anh và bởi vàng vàng, quá bằng da màu Sô-cô-lét, bởi làm đánh phần không đẹp. Nếu gặp thì lại.

Giá mới của lá S & S
Cả mới của Đông-pháp là 8.000 một cái, tiền bằng về tiền gọi để tính tương số đó.
Xin nhờ có số vàng của (Contour) vì để cho hay là maodet.
Chỉ bán riêng biệt
Chỉ bán riêng biệt
Chỉ bán riêng biệt

COI CHỨNG...

TẠI CỘI ĐÔNG-PHÁP NÀY CÓ MỘT BẢN BỮ THỰC HIỆN
Sống vàng, mà vàng, đầu một đời và già, kiến cho những người đi ra học đũa. Thế thì đi, không hề (hiệu Triplex). Ông đem, thì trong nhọc; kiến lấy lại. Hầu thế biểu (Thermometre) và ăn tinh liệu (barometre). Kiến cho những người cận thị, con mắt ló và những người có bệnh đau con mắt.
Có thể trắng và như màu, để năng đi nắng.
Có thể chống nắng, nhẹ nhàng, để cho những người con mắt kém máy và những người cận thị nhiều.
Có thể kiến hai mặt, để con mắt và coi gần.

Giá đồng hồ đầu một thiết, giá tiền..... 4 50
Giá đồng hồ vàng, giá tiền..... 2 00
Giá đồng hồ bạc, giá tiền..... 0 50
Kiến con mắt, giá tiền..... 0 50

COI CÙNG TÀI KHÔNG AN TIÊN
ĐẠI ĐOẠT PHÒNG L. SOLIRÈNE
0 Nguyễn Huệ Sài Gòn

RƯỢU SAM-BANH MOET & CHANDON
NHÂN KHAI PHẢI CỘI CHỨNG ĐỒ GIÀ MAO Là tốt hơn hết
Nó cho đũa thì nhàn có ai NGÔI SAO 5 nhành
Phải nói cho đũa rượu Champagne này về học bằng kẹo, vì có nhiều thứ khác học bằng chi.
Còn ngoài một nghìn, ngàn số thì từ có chữ A. M. V. còn đũa đồng mỹ chỉ trên, đồng bằng sắt tương đ. cũng bằng phải viết bằng mỹ. Chữ A. M. V. là dấu riêng của Đệ nhất tại Saigon.

LA REINE DES MONTRES
PÉTOLAT Frères & ANGUENOT de Besançon
Les plus hautes Récompenses aux Expositions
Giá: 14. 0 00
14. 0 50
14. 0 00

Thể-thao

Ngày hôm nay người Annam ta học bóng đá, xin các ông cử ph. tỉnh Rachgia bắt chước.
Mấy năm sau này người Annam ta học bóng đá, xin các ông cử ph. tỉnh Rachgia bắt chước.

Tại Trâm một hội thể thao mới lập.
Thế thường trong tỉnh, trong làng mới mới lập mà đang thành vững là công việc của điền chi, các hào gia hào làm là trợ. Hội Trâm một hội mà đủ hầu có một cái sân đấu cầu đẹp, là vì ở trong huyện hiện tại mới lập nên mới lập.

Hội thể thao Rachgia lập thành đã lâu.
Thế thường trong tỉnh, trong làng mới mới lập mà đang thành vững là công việc của điền chi, các hào gia hào làm là trợ. Hội Trâm một hội mà đủ hầu có một cái sân đấu cầu đẹp, là vì ở trong huyện hiện tại mới lập nên mới lập.

Hội thể thao Rachgia lập thành đã lâu.
Thế thường trong tỉnh, trong làng mới mới lập mà đang thành vững là công việc của điền chi, các hào gia hào làm là trợ. Hội Trâm một hội mà đủ hầu có một cái sân đấu cầu đẹp, là vì ở trong huyện hiện tại mới lập nên mới lập.

Hội thể thao Rachgia lập thành đã lâu.
Thế thường trong tỉnh, trong làng mới mới lập mà đang thành vững là công việc của điền chi, các hào gia hào làm là trợ. Hội Trâm một hội mà đủ hầu có một cái sân đấu cầu đẹp, là vì ở trong huyện hiện tại mới lập nên mới lập.

BINH ĐAU MẮT MÁU
MILLES PINK PERSONNEL
KINH-ĐỒ CẮT ĐÁM CỤ TÔNG-ĐỐC TƯ-THIỆP ĐAI NHON

KINH-ĐỒ CẮT ĐÁM CỤ TÔNG-ĐỐC TƯ-THIỆP ĐAI NHON
Hồi 7 giờ sáng ngày 28 Annam đã cắt đũa cụ Tông-đốc Tư-thiếp. Đám khởi hành từ nơi tế thất của cụ ở dưới cầu Đông-Ba, đi đạo trung nơi ngã tư đường Nam-giao, an thổ tại phía Nam núi Ngự-bình. Khi đưa đám thì có đủ một số người Nam-triêu và có một vài người lính lập đồng khi đi đưa vì con lớn có thường thì bác-đầu-bội-tinh. Đám đưa rất linh đình và tế linh lắm. Con cháu cụ rất đông nhiều, đến để ph. đất và thành tế, còn bằng cả h. toàn là tế chức phẩm triều-đình cũng những thân thích gần xa đi tống chung rất đông đủ tại có các qui quan đến đi đưa về đến là tang làm như học rồi đẹp. Đám đi một đoàn rất dài đi các lễ nghi trong thế, đi đường cũng rất nhiều đi một cái cầu Clemenceau tên này qua bên kia dài ước 400 thước. Một tang lễ như vậy đã rất trong thế mà một ít người, thấy như cụ lên cúng thì là hoàng phủ hoàng danh vậy.

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE VIAM
Rue de...
NHỊ-THIÊN-ĐƯƠNG

ROSE-BAT-HA-GET PIPPERMINT
SÁCH KHUYẾN-SI-CÁ

Cigarettes Diamant
L'UGRA SAIGON, HANOI, HAIPHONG

NHỊ-THIÊN-ĐƯƠNG PHARMACIE ASIATIQUE
34, Rue de Canton - 1 CAOLON
NHỊ-THIÊN-ĐƯƠNG THANH-TÂM NGUU-HOANG-HUON

NHỊ-THIÊN-ĐƯƠNG NHỊ-THIÊN-ĐƯƠNG
NHỊ-THIÊN-ĐƯƠNG NHỊ-THIÊN-ĐƯƠNG

HOẠT XOAN
L'UGRA SAIGON, HANOI, HAIPHONG

LỜI CẢNH ÍCH
Mượn làm cho vầng lòng những thân chủ yêu
dầu của Đôn-hiệu lâu nay
Nhà thuốc chính của ông
L. SOLIRÈNE
Kể từ đây, thuốc gọi cho thân chủ ở
Lục-châu, mua từ
NĂM ĐỒNG BẠC
sắp lên thì Đôn-hiệu không có tinh tiến gọi

